



## Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

### Update: บอร์ด GUNKUL ไฟเขียวซื้อหุ้น“BMP Solar” 8 Mw - ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ในญี่ปุ่น 75 Mw

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 13 ตุลาคม 2559)----- บอร์ด GUNKUL ไฟเขียวซื้อหุ้น“BMP Solar” เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 Mw -ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ในญี่ปุ่น 75 Mw มูลค่า 1.07 หมื่น ลบ. เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้อีก 3,000 ลบ. จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ลบ. เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000 ลบ. อายุไม่เกิน 7 ปี

นางสาวโคสชา ต่างปียวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ BMP Solar จังหวัดสระแก้ว 8MW และ โครงการ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น 75 MW รวมมูลค่าการลงทุน 1.14 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน บริษัท บีเอ็มพี โซลาร์ จำกัด (BMP Solar) และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทดังกล่าว ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ โดยจะซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ใน BMP Solar จำนวน 48,000 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 48.98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวนรวม 98,000 หุ้น (ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิ์จำนวน 48,000 หุ้น) โดย บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับปันผลจากการดำเนินงานและสิทธิในการออกเสียงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มูลค่าในการจ่ายชำระราคาจากการเข้าทำรายการจำนวน 670 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปี ยังผลให้สัดส่วนการถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.98 เป็น ร้อยละ 99.99 BMP Solar เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement “PPA”) ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 สัญญา

ตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ ในอัตราซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) หนวยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี

สำหรับแหล่งเงินทุนมาจาก ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ร่วมกับการใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินสดจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่จะได้รับเป็นปกติในระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว และจากการจัดหาแหล่งเงินจากตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขณะที่อนุมัติลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน Godo Kaisha East Japan Solar 13 (โครงการ Iwakuni) เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่าการลงทุนรวมของโครงการประมาณ 31,327.80 ล้านบาท หรือประมาณ 10,776.76 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เยน : 0.344 บาท ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559) โดยบริษัทดังกล่าวจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Chugoku Electric Power ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับสัมปทานในการขายไฟฟ้าให้กับ Chugoku Electric Power ในอัตราซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) หนวยละ 32.00 เยน เป็นระยะเวลา 20 ปี

นอกจากนี้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการได้มาและจำหน่ายไปฯ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ด้าน แหล่งเงินทุนที่ใช้ บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ร่วมกับการใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินสดจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่จะได้รับเป็นปกติในระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ และจากการจัดหาแหล่งเงินจากตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการ Iwakuni เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระดับนานาชาติ และโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 3,000.00 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000.00 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000.00 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น(วันขึ้นเครื่องหมาย XM)26 ตุลาคม 2559

ปิดการซื้อขายวันนี้ ราคาหุ้น GUNKUL อยู่ที่4.42 บาท

(สัญญา ศิริวง รายงาน; ธนัสสรณ์ เขียมสมบุรณ์ เรียงเรียง;โทร 02-276-5976 สิมล์: reporter@hooninside.com/ )

ที่มา: หุ้นอินไซด์

วันที่ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Close